

Masan Group tiếp tục được vinh danh nhóm 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam

07:21 05/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Mới đây, tại lễ công bố nhóm 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2024, Masan liên tục được xướng tên ở nhiều hạng mục giải thưởng bởi chiến lược phát triển bền vững được thực hiện toàn diện tại tập đoàn đa ngành này.

Theo đó, Masan được vinh danh là đơn vị dẫn đầu khối doanh nghiệp niêm yết, đạt cả 3 hạng mục tiêu biểu ứng với 3 trụ cột ESG: E- quản lý tài nguyên bền vững; S - chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững; G- quản trị doanh nghiệp xuất sắc.



Masan Group - đơn vị dẫn đầu khối doanh nghiệp niêm yết, được vinh danh top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2024.

Tập đoàn này kiên định với mục tiêu dẫn đầu trên nền tảng kinh doanh bền vững, đổi mới sáng tạo, theo đuổi lý tưởng trở thành niềm tự hào của Việt Nam với sự tin yêu của người tiêu dùng.

Tầm nhìn chiến lược về ESG

Khái niệm ESG hiện đã được quan tâm rộng rãi tại Việt Nam nhờ sự nỗ lực của Chính phủ trong việc thúc đẩy thực hành các thông lệ liên quan đến ESG. Hưởng ứng và đồng hành cùng các cam

kết quốc gia về mục tiêu ESG, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Masan đã và đang quyết liệt đưa ESG vào chiến lược kinh doanh và chương trình hành động một cách nhất quán.

Bằng cách triển khai các trụ cột của Khung ESG, Masan cam kết là một doanh nghiệp có trách nhiệm, tạo ra giá trị cho khách hàng và tất cả các bên liên quan xuyên suốt chuỗi giá trị bằng cách thúc đẩy đổi mới để tăng trưởng bền vững, quan tâm đến môi trường và cộng đồng cũng như xứng đáng với sự tin yêu của khách hàng và nhân viên.

Những giá trị này hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (“UN SDG”) và phản ánh mức độ tuân thủ với các tiêu chuẩn hoạt động về môi trường và xã hội nghiêm ngặt của Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC”).

Từ cam kết đến hành động, Masan nhanh chóng thực thi chiến lược ESG, thành lập Ủy ban ESG để đảm bảo các hoạt động phát triển bền vững phù hợp với chính sách và chiến lược phát triển bền vững của Masan.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban ESG nằm trong cơ cấu quản lý của tập đoàn này, sẽ giúp thống nhất định hướng chiến lược và mục tiêu của tập đoàn về các vấn đề bền vững xuyên suốt đến các công ty con của Masan.

Ngoài ra, quản trị bền vững tập trung sẽ tăng cường công tác giám sát, phối hợp đối với hoạt động quản lý rủi ro về tính bền vững, tiến độ thực hiện và hiệu quả phát triển bền vững của Masan một cách toàn diện.

Từ cam kết đến thực tiễn

Là doanh nghiệp có khả năng ảnh hưởng sâu rộng và định hướng tiêu dùng đến hơn 100 triệu người Việt, các sáng kiến phát triển bền vững của Masan đặt trọng tâm vào việc mang lại giá trị cho nền kinh tế và đời sống xã hội.

Hiện doanh nghiệp này sở hữu chuỗi bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 3.600 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WiN, cùng với đó là hệ thống nhà máy sản xuất các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, thịt ủ mát và thịt chế biến có thương hiệu, chuỗi F&B trải dài khắp Việt Nam...

Cam kết "xanh" đối với môi trường, Masan đầu tư bài bản vào hệ thống xử lý nước thải tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để giám sát ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đến môi trường

xung quanh.

<p>Trụ cột</p>	<p>Thúc đẩy Đổi mới để Tăng trưởng Bền vững</p> 	<p>Chăm sóc Môi trường và Cộng đồng</p> 	<p>Nhân viên và khách hàng tin yêu</p> 					
<p>Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SDGs)</p>	<p>3 Sức khỏe và có cuộc sống tốt</p> <p>12 Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm</p> <p>17 Quan hệ đối tác vì các mục tiêu</p> <p>9 Công nghiệp, sáng tạo, phát triển hạ tầng</p>	<p>6 Nước sạch và vệ sinh</p> <p>7 Năng lượng sạch và giá thành hợp lý</p> <p>11 Các thành phố và cộng đồng bền vững</p> <p>13 Hành động về khí hậu</p>	<p>5 Bình đẳng giới</p> <p>8 Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế</p> <p>10 Giảm bất bình đẳng</p>					
<p>Tiêu chuẩn Hoạt động Môi trường và Xã hội của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)</p>	<p>Tiêu chuẩn 1: Đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động đến môi trường và xã hội</p> <p>Tiêu chuẩn 2: Điều kiện làm việc và hoạt động</p> <p>Tiêu chuẩn 6: Bảo tồn đa dạng nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững</p>	<p>Tiêu chuẩn 3: Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và ngăn ngừa ô nhiễm</p> <p>Tiêu chuẩn 4: Sức khỏe, An toàn và An ninh Cộng đồng</p> <p>Tiêu chuẩn 5: Thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện</p> <p>Tiêu chuẩn 7: Người thiểu số bản địa</p>	<p>Tiêu chuẩn 1: Đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động đến môi trường và xã hội</p> <p>Tiêu chuẩn 2: Điều kiện làm việc và hoạt động</p>					
<p>Chủ đề trọng yếu</p>	<p>Sức khỏe, Dinh dưỡng, An toàn, Thực phẩm và ghi nhãn Sản phẩm</p>	<p>Quản lý chuỗi cung ứng</p>	<p>Biến đổi khí hậu</p>	<p>Quản lý môi trường</p>	<p>Phát triển Cộng đồng</p>	<p>Nguồn nhân lực</p>	<p>Quản lý mối quan hệ với khách hàng</p>	<p>Đạo đức kinh doanh và quản trị bền vững</p>

Khung ESG của Masan Group, Chủ đề và Mục tiêu trọng yếu.

Điển hình, Masan Consumer đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại do đối tác Hà Lan thiết kế tại các nhà máy ở Bình Dương, Hải Dương và Nghệ An. Trang trại chăn nuôi heo kỹ thuật cao của Masan MEATLife tại Nghệ An cũng được đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại. Tại Tổ hợp chế biến thịt MEATDeli ở Hà Nam và Long An, nước thải sinh hoạt và nước thải từ quá trình sản xuất được thu gom để xử lý ra nước thải loại A.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu khử carbon vào năm 2030, Masan tập trung vào việc sử dụng nguồn nhiên liệu tái tạo để cung cấp năng lượng cho các hoạt động. Hiện tại, hơn 50% tổng năng lượng tiêu thụ của Masan và cơ sở của các công ty con là các nguồn tái tạo như sinh khối và nhiên liệu sinh học.

Trong năm 2023, Masan MEATLife đã chuyển đổi thành công 1 trong 4 nhà máy sản xuất sang vận hành hoàn toàn bằng năng lượng sinh khối từ trấu và phế thải mùn cưa. Masan Consumer đã

thành công đưa năng lượng sinh khối trở thành một nguồn năng lượng chính phục vụ hoạt động kinh doanh, với tỷ lệ sử dụng trung bình là 87% tại các cơ sở khác nhau.

Masan High-Tech Materials - một công ty thành viên của Masan, được ghi nhận là công ty sử dụng nhiều năng lượng nhất trong hệ sinh thái, nhưng cũng là công ty đi đầu các chương trình tiết kiệm năng lượng với nhiều sáng kiến quan trọng được triển khai. Theo đó, Masan High-Tech Materials đã đạt Chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018 từ năm 2022.

Cùng với hoạt động bảo vệ môi trường, Masan luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, công ty đã đóng góp hơn 4.421 tỷ đồng thuế vào ngân sách nhà nước năm 2023. Ngoài việc trở thành một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất tại các tỉnh có nhà máy cơ sở sản xuất hoạt động, Masan còn góp phần tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống của người dân địa phương.



WinMart_WinMart+_WIN thay thế nilon bằng 100% túi tự hủy sinh học.

Với đội ngũ gần 40.000 nhân sự khắp vùng miền, đến từ nhiều quốc gia cùng chung mục tiêu phụng sự người tiêu dùng, Masan xem nguồn nhân lực là ưu thế cạnh tranh lớn nhất, giúp tạo ra khác biệt và thúc đẩy hiện thực hóa chiến lược kiến tạo giá trị dài hạn và phát triển bền vững.

Phát triển xã hội, bảo vệ môi trường song hành cùng quản trị doanh nghiệp là những trụ cột mà Masan luôn ưu tiên cùng với hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng chuẩn mực ESG cao càng thể hiện doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và có giá trị nội tại cao.

Ông Lê Bá Nam Anh, Giám đốc cấp cao thị trường vốn & sáng kiến chiến lược, Thành viên Ủy ban ESG Tập đoàn Masan cho biết: "Là một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực tiêu dùng bán lẻ với các sản phẩm dịch vụ cho 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam và là đối tác tin cậy của các nhà cung cấp, chúng tôi nhìn thấy vai trò quan trọng, tầm ảnh hưởng của tập đoàn trong việc nâng cấp chuỗi giá trị thực phẩm và đóng góp vào cam kết Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam. Việc này đòi hỏi một cách suy nghĩ khác về mô hình kinh doanh trong tương lai, trong đó phát triển bền vững không chỉ là quản trị rủi ro mà còn là cơ hội để tạo ra sự khác biệt đối với khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/masan-group-tiep-tuc-duoc-ving-danh-top-50-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-tieu-bieu-viet-nam>